

สำหรับการเผยแพร่ในทันที

การประชุมสุดยอดผู้นำคณะกรรมการแม่น้ำโขงครั้งที่สามเริ่มต้นขึ้นเพื่อสร้างเสริมความพยายามและความเป็นภาคีเครือข่ายร่วมที่มีความเข้มแข็งในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มแม่น้ำโขง

เวียงจันทน์, สปป.ลาว, 29 มีนาคม 2561 – อาทิตย์หน้า คณะกรรมการแม่น้ำโขง (MRC) จะจัดการประชุมสุดยอดผู้นำคณะกรรมการแม่น้ำโขงครั้งที่สามขึ้นที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมที่รวมสี่รัฐมนตรีกระทรวงของกัมพูชา สปป.ลาว ไทย เวียดนาม และผู้แทนระดับสูงจากจีนและพม่า ซึ่งเป็นภาคีในการเจรจาของคณะกรรมการแม่น้ำโขงมาร่วมประชุมด้วยกัน

“นี่คือครั้งที่สามที่ผู้นำของประเทศในแม่น้ำโขงมาประชุมกันเพื่อยืนยันถึงเจตนารมณ์ร่วมกันในขอบเขตอำนาจหน้าที่และการทำงานของคณะกรรมการแม่น้ำโขงเพื่อให้มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ความเป็นธรรมทางสังคม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในกลุ่มแม่น้ำโขง” นาย Pham Tuan Phan ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคณะกรรมการแม่น้ำโขงกล่าว

การประชุมสุดยอดผู้นำนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 4-5 เมษายน และเกิดขึ้นภายหลังการประชุมวิชาการระดับนานาชาติอีกสองวัน โดยมีหัวข้อการจัดประชุมคือ “หนึ่งแม่น้ำโขง หนึ่งใจเดียวกัน” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงหนึ่งในวัตถุประสงค์การจัดงานที่สำคัญที่สุดคือการสร้างเสริมความพยายามและความเป็นภาคีเครือข่ายร่วมที่มีความเข้มแข็งในการพัฒนาทรัพยากรน้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืนในกลุ่มแม่น้ำโขง คณะกรรมการแม่น้ำโขงมุ่งไปที่การสร้างเสริมพันธมิตรที่ระหว่างประเทศสมาชิกของคณะกรรมการแม่น้ำโขงเช่นเดียวกันกับการเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกันกับประเทศคู่เจรจาและองค์กรระดับภูมิภาค ตลอดจนภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ

“เมื่อมีการพิจารณาว่าจะมีแรงกดดันในกลุ่มแม่น้ำเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านการเพิ่มจำนวนประชากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก็ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราจะใช้กิจกรรมนี้เป็นโอกาสในการกำหนดสิ่งที่มีความสำคัญที่ต้องดำเนินการเป็นการเร่งด่วน พวกเราจำเป็นต้องทำงานด้วยกันข้ามพรมแดนและข้ามภาคส่วนต่างๆเพื่อประกันให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำและผลประโยชน์อื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม” นาย Pham Tuan Phan ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวเสริม

นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมรวมถึงการเน้นย้ำบทบาทของคณะกรรมการแม่น้ำโขงในการสนับสนุนประเทศสมาชิกเพื่อให้ดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะเป้าหมายในข้อที่ 6 ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดที่อาจจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจอนาคตในการพัฒนาอยู่ในผลการศึกษาของ คณะกรรมการแม่น้ำโขงในการบริหารจัดการและพัฒนาแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน โดยรวมไปถึงผลกระทบของ โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำบนแม่น้ำโขงสายประธานซึ่งเป็นผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์เล่มล่าสุด หรือผลของ การศึกษาของคณะมนตรี ซึ่งได้มุ่งเน้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและการแลกเปลี่ยนความเชื่อมโยง ไปยัง แผนการพัฒนาฉบับปัจจุบัน โดยรวมไปถึงโครงการด้านเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ การเดินเรือ การชลประทาน และการ ควบคุมน้ำท่วมบนแม่น้ำโขงสายประธานและแม่น้ำสาขา

ผลของการอภิปรายและประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติจะได้รับการ รวบรวมส่งให้แก่ผู้นำในประเทศแม่น้ำโขงในการประชุมสุดยอดผู้นำเป็นการเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการส่งผล การศึกษาหลักที่ได้ส่งให้กับผู้นำไปแล้วในเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ แม่น้ำโขงก็ได้ดำเนินการสรุปผลลัพธ์หลักของการศึกษาต่อนักวิชาการ อธิบดีกรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ คณะกรรมการแม่น้ำโขงทั้งสี่ประเทศ

คณะกรรมการแม่น้ำโขงคาดหวังว่าการประชุมสุดยอดผู้นำนี้จะช่วยทำให้บทบาทของคณะกรรมการ แม่น้ำโขงในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลความรู้และเป็นช่องทางทางการทูตเกี่ยวกับน้ำที่เป็นปึกแผ่นมากขึ้น คณะกรรมการมุ่งเน้นไปที่การพิจารณาทุกภาคส่วนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย โดยรวมไปถึงการ ประมงอย่างยั่งยืน การสนับสนุนการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำที่ยั่งยืน การกำหนดโอกาสสำหรับการชลประทานเพื่อ การเกษตร การคงไว้ซึ่งเสถียรภาพในด้านการเดินเรือ การปรับปรุงการบริหารจัดการภาวะน้ำท่วมและฝนแล้ง และการ อนุรักษ์ระบบนิเวศที่มีความสำคัญ

ความสำเร็จของคณะกรรมการที่ผ่านมา รวมถึงความพยายามในการสร้างเสริมความเข้มแข็งในการมี ส่วนร่วม การสื่อสาร และการมีกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นกระบวนการหาคำตอบในการปรึกษาหารือ ล่วงหน้าในโครงการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำปากเบง การรับยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำและแผนการดำเนินงานด้านการ ประมง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพศภาวะ และแนวทางการดำเนินการขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการลด ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ และการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

การประชุมสุดยอดผู้นำคณะกรรมการแม่น้ำโขงครั้งที่สามเป็นการจัดประชุมหลังจากที่ได้มีการจัด ประชุมสุดยอดผู้นำก่อนหน้านี้อีกสองครั้ง การประชุมครั้งแรกจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2553 โดยมีประเทศไทยเป็น เจ้าภาพในหัวหิน และการประชุมครั้งที่สองในเวียตนาม ในเมืองโฮจิมินห์ การประชุมสุดยอดผู้นำครั้งแรกได้มีการ ดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการแม่น้ำโขงในด้านการเพิ่มความร่วมมือระหว่างกัน ส่วนครั้งที่สองเป็นการเพิ่ม ความมุ่งมั่นในการมีความพึงพอกันมากขึ้นระหว่างหน่วยงานด้านการใช้น้ำ เช่น การเกษตรและพลังงาน

การประชุมสุดยอดผู้นำคณะกรรมการแม่น้ำโขงครั้งที่สามจะมุ่งให้เกิดการออกปฏิญญาเสียมราฐ ซึ่งจะ ได้มุ่งเน้น ไปถึงพันธกรณีที่มีความสำคัญเร่งด่วนมากในระยะเวลาสี่ปีที่จะถึงนี้และเน้นย้ำให้ประเทศสมาชิกได้ แบ่งปันความรับผิดชอบด้านสุขภาพและความมั่งคั่งในอนาคตของกลุ่มแม่น้ำโขงร่วมกัน

บันทึกบรรณาธิการ:

คณะกรรมการแม่น้ำโขงเป็นองค์กรระดับระหว่างรัฐเพื่อการเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศในกลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 จากข้อตกลงแม่น้ำโขงระหว่างกัมพูชา สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม องค์กรดังกล่าวเป็นช่องทางเจรจาในระดับภูมิภาค สำหรับการทูตที่เกี่ยวข้องกับน้ำและเป็นศูนย์กลางความรู้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมได้ที่: www.mrcsummit.org

- จบ -

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

นาย Sopheak Meas

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแม่น้ำโขง

อีเมล: sopheak@mrcmekong.org

โทรศัพท์: +856-21-263263, ต่อ 4607

โทรศัพท์มือถือ: +856-20-7779168